

Các bạn ơi,
Gặp lại nhau vui ghe. Không biết là tôi chủ nhật cơ cuộc vui ở nhà QS. Tôi thu bay không nghe nói gì hết. Cho nếu biết thì cũng bỏ xuống nhà QS rồi. Cho túi xuống cho QS đâu cơ là bao. Thấy các bạn hát hò vui wa làm túi am uc ghe. Nhưng nhất định là không hát bài "tóc mái sợi vắn sợi dài" đâu nghe ông Tuấn Anh. Con con Phương Anh và Thanh Thủy, cho tao gói lời "su chung may" về hình chụp tao với Tuấn Anh cùng lời bài "Mao Tôn Cường" của TT.



Thu Đơn và Tuấn Anh (30 năm không gặp, gặp thì đã... trễ)

You sugar you, I sugar I

Thấy các bạn ai cũng như xưa, mình thấy nhớ nhung ngay con ở trường. Các bạn nói đúng. Thời đó mình đâu cơ được nói chuyện với nhau thoải mái như bây giờ. Nói gì ra cũng sợ người ta "hiểu lầm", hoặc còn sợ hơn nữa nếu người ta "hiểu đúng". Thời đó túi sẽ không cả can đảm dùng lên gào "I love you too" sau khi ông CV Hào hát. Bây giờ thì cơ sợ ai nói gì mình hết. Và thời đó thì CV nhà mình cũng chẳng hát bài gì mà ông hát hơn thu bay, hí, Hào hí? Và bây giờ thì túi thấy túi yêu hết tất cả các bạn đó. Túi cơ tu "long trọng tuyên bố" với chính mình là không bao giờ "ghét" ai hết.

Các bạn ơi, nếu túi không cơ nhận ra ngay các bạn ngay từ đâu là tại vì tuổi già sức yếu, não mất bớt memory cells, cho không phải là vì lý do gì khác. Nhưng nói "túm" lại thì túi cũng nhận ra hầu hết mọi người đó chừ. Túi tu làm "kiểm điểm" thấy mình cũng đang được "ech xao lan".

T. Doan ơi tau nhớ mãi nhưng ngày mình đi thực tập cho Cho Ray thì phải, mĩ đây tau hay bài "ngày mai đi nhận xác chồng". Tau nhớ mãi tới bây giờ đó. Lúc đó tau đi học mà đầu óc nghĩ chuyện vượt biên không thôi nên học đơt lảm (nhưng nói cho đung thì dù không vượt biên cũng đơt rồi), màt may thì cu ngo ngo ngao ngao.



Đại ca Lan và Tuyết Doan

Tao nhớ cái ba DS gì đó cơ hơi mình expiration date mà tao cơ de y gì đầu. Nhớ hơn đó NQTuan trả lời được ba khen wa chơi. Nó mui nghe ông Tuan. T Doan lúc nào cũng đi đung chung chạc, nói năng dương hwoang. Con tau thì hơi loc choc, nói năng loang qwoang lảm. Suốt đời tau cũng chỉ lảm đùa ca tung, ca chon thôi.



**Ngô Quang Tuấn (em Ngô Quang Quyền (????)) và Lê Thị Linh.
(NQT : “ Anh giờ như ván đã đóng thuyền)**

Thân tặng riêng cho Tuấn để cảm ơn đã làm tài xế cho phái đoàn Canada (just kidding thôi nha Kim Anh) :

**“ Ván đóng thuyền thì em cứ... gỡ,
Gỡ xong rồi em ... đóng lại cho anh “**

ĐT Minh... “ chậm “ (ngòi) thêm:

**“ Ván đóng thuyền xin em... đừng gỡ,
Vì trên thuyền có... thuốc nổ em ơi “**

Con My Xuyen nua, túi hay tới nhà nó chơi, cơ khí con ăn cơm nua, tau nhớ mái món bún cá ngu của má mí, Xuyen ói. Thôi do túi con chép thơ cho nó đọc bằng mực tím trên giấy mòng nua. Các bạn ói My Xuyan là thí sí đơ. Nó làm thơ hay lam. Má rơi ví ở chung với túi may nam má nó cut hung, nó ghét túi qua, không thay lam thơ nua. Hy vọng trong tương lai nó sẽ cơ hung trở lại (ví không con ở chung với túi nua) và sẽ làm thơ dài dài cho chúng ta đọc. Túi khoái nói tiếng hue là ví hai người bạn trong lớp, My Xuyen và Tuan Anh. Cái gì cũng thêm dầu nạng nghe đàm đã dè sò.



Mỹ Xuyên (4th from right) một trong những tấm hình rất quý (vì rất hiếm) chụp được.

Thanh Thủy ơi, hôm đó nói chuyện với con TT, Đơn nhờ thang cu nha Đơn ghe. Con trai TT cung cấp, ran rôi, con cu Chương nha Đơn thí ca tong ca teo, hy vọng la sau nay se duoc cung cap hơn. TT van nhu xua chí cơ them cấp mat kien. Người dau ma chịu kho, đẹp người, đẹp net, lam cuon video that de thương. Lối tại Đơn nhiều khi không mở email thương xuyên, nếu không Đơn đã gọi cho TT cái hình the SV, mat may ngay thơ "ong cu" lam. TT cơ bản với các bạn về quy DK mình chưa? Cơ gì nhớ update nhe. TT van đơn giản như xua nên không thay giá, không thay thêm được kí lo nao, chắc ví phải" vat lon" với học trò phải không? Con anh Tiên thí de thương và kien nhân ghe, chụp hình hwoai ma chang phan nan gì ca. Không hiểu tại sao TT lại chọn nghe giáo? Nghĩ cho cung thí nước Mỹ can nhiều cơ giáo như TT đó. Nhớ may đưa con Đơn nó cu ham đoạ Đơn la neu me ma lam cơ giáo la người ta se cho me o tu ví me hay phạt con nít lam. Hơ chut la đời "punish".



Loan (bà xã Q.) hân hạnh được chụp chung với cô giáo kiêm Nữ Vương Thanh Thủy.

Con Tí Diêu Hiếu thì tao cũng phục may sát đất. Dì pic níc mà may cũng điếu qua. Tao cũng phải công nhận là may tre mai không giá van xinh xan như xưa. Van có thể làm rung nhiều trái tim lam lam. Tiếc là không tới nhà may được hơn chu nhất. Ông Xa của may thì romantic quá đi, may bros nên nói gương anh Thủy. Muốn biết thêm chi tiết cu email cho cu_chuong (nhất là may người con cu kị do).



Tý Diệu Hiếu – Phương Anh và QS.

Con My Dung van nhu xua (dang gay nhu lieu), Bích Thủy với nu cưới muon thuo, Thủy Phương (rang khenh) cung y chang ngay do. Roi Bach Lien van trang treo, tuoi tan. Hang da ngam ngam, chụp hình rat la "manger" photo, PA (made in Japan) con tre trung vui hơn xưa nua, Anh Chau (hoi giống ca sĩ nào đó mà túi chưa nghĩ ra, trên miet San Jose nhiều ca sĩ lắm), Minh Tuyen (tròn trịa hơn xưa, mặc áo màu nào cũng nổi), Kim Hoàng (van khuôn trang dày dặn như Thủy Vân), Linh (van con phát biểu "nính tính" như xưa và van con ken chon du qua, túi de nghĩ các Bros nào bên Canada con doc than vui tính nen tìm cách kết thân với Linh de DK74 mình thêm đoàn kết, hi hi, ai thì người do biết) và Ly nua (van thủy mí, hiện lạnh, thiết hồng đây?). Con em gái Minh Chiêu, Nhu Vân (phải không?), lớp sau mình thành túi không nhớ rõ lắm. Minh Chiêu ke chuyện đi ghe mà ghe bí lung rồi lát, rớt xuống sông nhưng van con sông nhân, vui de sợ. Cung phải công nhận là em Nhu Vân rat de thương và trong tre ghe tương là con cháu của các bạn lớp mình cho.



Các SIS DK74 (Mỗi người một vẻ mười phân vẹn mười)

Các bros ơi. Từ nay giới tôi biết các bạn tục mình làm rồi, thôi xin đừng nói nong, mặt "hwoa khí".

Trước hết là anh Nhiem(ha ha, kính lão đắc thọ!) Nhớ thuốc nhuộm tóc, nên trong van tre, đã không nhận, đang mặt "trương trang". Mong rằng Viagra (duong su tu khai) giúp anh vui vẻ yêu đời, keep up với hai bé và người vợ trẻ (Bội Hương). Gợi lời tham BH, chúc BH van mãi xinh xắn và điệu đà như ngày xưa.

Con ông NQTuan thì nay không biết cơ chịu đời sang hơn LE hay không. Ái cũng nói ông giống may tay anh chú cau Ông Lanh, chưa đang Dầu Bơ gì đó nhưng tôi chịu nhất là nhận xét của ông Đinh Lan là ông giống Lenin, mặc dù tôi mình ái cũng ghét thằng cha này, vì cha mà mình mới bị túi CS dạy dỗ cho xác bác xang bang. Giờ ông muốn đang nào? Đang nào cũng "huy hoàng" cả. Nhưng tôi cũng công nhận là ông cơ phước đó. Kim Anh không nhưng đẹp người mà con an nói chung chắc, đang hoàng lam. Chúc mừng ông. Tôi chắc ông là "perfect husband" nên được KA xoa dầu nhiều lắm mới nên nói! Tôi suyt nữa là nhận ông không ra đó. Tôi đang chờ ông ra video "Dum Bóc" với nhận vật chính là CV Hao và em gái Nhu Van, mà sao không thay vậy. Không cần Hao với quan xa lon, cơ quan ao cũng được. Cơ tro ngại gì về kỹ thuật, xin liên lạc về TT nghe Tuan. Con ái muốn biết story "dum boc" cu email tôi CV Hao, Nhu Van, tham chí Thu Don, se được cung cấp đầy đủ các chi tiết.



Anh Nhiệm (2nd from left) và nhóm Tứ Cái Bang (Tuấn, Thọ, Thuận thiếu Hoàng Thanh Việt)

QS Thuận thì khởi nói, lúc nào cũng ngẫu. TT cơ giờ thì edit hình QS mặc áo da, mang dark shade, cho lên ngôi Harley Davidson là dùng điệu anh hùng xa lộ. QS tái ba, advice nào đưa ra là đúng đó. Cơ ai gọi cho ông cái quạt chừa? Đa giới van ke con tở chuc hay, lái con tan tuy với ban be nen hơi ngo DK74 rat "đạt chỉ tiêu" Chac lan tới se "vượt chỉ tiêu" đó. Chỉ tiêu cơ đau hơi dang hwoang đó nghe. Nhưng không quen sự công tác của hai nàng My Dung và Minh Tuyen trong công tác am thực (cơ thực mới vực được đao ma lý). Tui xin an hân tuyen bỏ là mặc đau ở đây nhưng chẳng giúp được gì cho ông hết. Chỉ biết "follow the leader" thôi. Con vơ QS thì xinh xan vui ve. Sao mà may ông DK74 mình cơ phước qua dzay ca! Chac là kiếp trước may ông khéo tu đó.



QS Thuận và Phu nhân Diệu (a very nice couple)

Con ông CV Hao nua. Tui xin bài phuc ông. Con người cơ nhiều kiên nhẫn và nghị lực để hoàn tất medical school. Ông cũng van cả rón như xưa, nhờ vậy mà ông làm chuyên gì cũng xong. Thân dân DK74 con nhiều bệnh nhân cần đến tại Bên Thuốc của ông. Đặc biệt là em Tí Diệu. Ngay nào em con diệu là con nhiều con tìm rưng rói. Mọi làm em làm tìm người khác rưng thì tình trạng tìm em chắc cũng xuy xuyến. Không phải nghe của tui nhưng cũng xin đồng góp với BS Hao là nên để ra chương trình Preventative Maintenance để em theo dõi mà bảo vệ sức khỏe. Phòng bệnh hơn chữa bệnh đó BS ha. Cũng xin thử thách ông có cơ cách gì làm cho tìm em Linh đáp nhanh lên chút xíu. Cho em gặp ai cũng đáp với nhịp bình thường thì làm sao mà mình cơ tin dzui cho được. Nhờ nghiên cứu kỹ chút dum bạn bè nghe. Cũng xin nhắc là nhớ cho email hay địa chỉ của Xuan Hương bên Tây nghe. Trám nhắc đó.

Rồi tới thu bay lái gặp Thanh Tuyen từ Đức qua. May van như xưa Tuyen ơi. Nhưng net ngày xưa van còn đủ để mình nhận ra nhau. May cơ biết ai viết hai câu thơ cái cách này không" ngay mái trong đêm xuân xanh ấy. Cơ ke theo chông bô Duoc Khoa". Tang may đó (của một phong tác giả Bắc Kỳ). May không bô DK như trong câu thơ, nhưng thay ke, vậy cũng dùng làm rồi. Gặp may nhớ Đ Hạnh. Tiếc là lan này không gặp được. Hẹn lan khác vậy.

Bên xu Cà rang căng tái, ưa quen xu Càng gà ru, cơ ông ND Lan với ông Tuan Anh, em Hang nua cho (con may ví nua, mà tui quen, cơ sọt ai xin tha thu), thiết là xa xúi dương sa mà cũng tới đây hơi ngo, cam đồng nghe. Tên ông Đ Lan thì hay như con gái, tui cơ hẹn ông với ông Hao để mình lên hát một bài

tiếng Quang mà sau khi nghe ông Hao hát thì tui sợ chết khiếp, danh đẹp bỏ tiết mục này. Hên lan tới.

Ông Tuan Anh úi. Tui không nỡ nan gì ông hết do nghe vì tui không có hùa hên gì với ông hết. Giờ á về nhà này. Tui cũng xin bao đảm với ông là nhớ mình ở xa nên ông vẫn còn nghĩ đẹp về tui cho nếu ở gần thì chắc là ông không muốn gặp tui nữa đâu. Ha ha mặc dầu không nói ra nhưng tui "see all that on my husband's face". Ai không lay tui là cơ phước ba đời đó. Vì tính tui lúc nào cũng ca chớn, ca chao, không biết lo toan gì đâu. Love, Enjoy and Treasure your family! Cam on vẫn còn nhớ my BD. Sau lần hỏi ngỏ này chắc ông cũng không "looking forward to seeing me again", ha ha!



Đại Ca Lan tươi quá à nha (chỉ muốn hỏi sao Hằng... nhắm mắt lại : Is this a dream ???)

Không nhắc tới TTL là thiếu sót lớn. Finally gặp được người tung ngòi sau những bàn cờ chiến lược, chiến sự. nghiên cứu các cuộc hành quân cùng DT Minh, thật là han hanh. Chúc TTL (cùng PN, đam đam vui vẻ và thân thiện lắm) với DT lúc nào cũng sát cánh bên nhau để lo phục vụ cho thân dân DK74. Nhớ nhớ (cơ đâu hỏi) cùng DT là khi nào cơ dịp gặp ông ND Hiệp, cụ khen vợ ông dễ thương là cơ phan thương ngay (muốn biết thêm chi tiết, email về cho cu_chuong@yahoo.com).



Đại tướng Minh cười toe toét (lý do: không cần giải thích vì quá... dễ hiểu)



Trời, hơi... lạt dụng à nha ĐT, chụp với các SIS một lần là đủ rồi, nhường chỗ cho các BRO khác nữa chứ (tui... ghen à nha)

Ong Oanh ơi. Tui nhớ hơi trước hay muốn truyện của ông đọc. May cuon nay kho kiếm, muốn về lên đọc, khoái lắm sao đầu a. Nha tui chỉ cơ may cuon hiện hiện thời nhu của Maxim Gorky gì đó. Nhớ ông mà tui biết thêm nhiều về may tác giả người Nga. Không biết cơ phải vì địa thế cũng khí hậu khác nghiệt và cách mạng 1917 của xu này mà sản sinh ra may ông nha van lon, nhưng tác phẩm dài và những nhân vật khủng khiếp với những tâm lý là kỳ đốc ác, thậm chí loạn luan nữa. Nhưng thời đó là chuyện của nhà văn học. Tui xin miễn bàn thêm. Giờ ông còn đọc sách nhiều không? Hàng chí mà hơi đó ông mang kiện som hí? Tui hơi đó cũng can thí mà không thích mang kiện. Thu thiết là tui bị may ông anh ác ôn của tui chọc là mũi tui tet qua không cho cho de mang kiện lên nên tui mặc cơ ra dương hồng cơ mang. Tui bị con Hoa với con Thu Nga nhiec là do mu (cơ đầu huyền), bố cơ đi vợ gái cũng không thay. Chỉ vợ lớp mới phải mang vào đang ghi bài vì không ai cho cốp de het. Thay kho cái thân giá của tui chưa? Mà ông bác đầu som vậy? nghĩ nhuyen lon hay là "xau mau" Con ông Tho thí tui nhận không ra lúc coi hình nhưng sau đó gặp mặt là nhận ra liền. Trong hình coi không giống ông chút nào. May ông map ra coi lai bánh, be về ra về ông lon lắm. Nghe nói ông làm nhiều mà vẫn khỏe mạnh tròn trịa, chắc nhờ ba xa kheo lo. Chúc mừng. Chúc mừng.



Con các bạn LH Toàn van vui về chuyện trở nạng nó như xưa, bìa nói hay mình nói đó Toàn.



Lai Hải Toàn có vẻ (chắc ăn như... bấp chừ còn có vẻ gì nữa) ... sung sướng (“ Nhìn mặt mà bắt hình dong” nhiều khi lại... đúng)

ND Hiệp ngay xưa hay đàn, hình như cùng tở với tui, ông con nhớ mình tung đàn hát bài Les Flots du Danube không? Tui thì giống yêu xiu mà cũng rang hát theo. Vui ghe. Ngay đó ông con bỏ với K Ngan. Nhớ không? Chúc mừng ông đó. Bà xa ông cơ duyên ghe, người trong rất ưa nhìn. Châu Thanh Phong thì van tham lang hay là cơ chiến dịch Clandestine gì đây. Tên ông đẹp nên tui nhớ hoài. Con ông Ông Đan Hue thì trong trẻ ghe, cat tốc ngan nên càng trẻ. Cơ bí quyết gì giúp trẻ lâu thì pho biến cái cơ. Quý ví phu nữ cần biết làm đó. Hùng Sơn thì van "good looking" như xưa. Tiếc qua không tới nhà Sơn được. Hên lan tới vậy. Ông Trần Bình, tui cũng nhận ra liền. Ông trước sau van vậy, không thay đổi gì hết. Con ông Thanh thì cơ da cơ thịt ra và mô miệng ra cười là tui nhận ra ngay. Cũng như Bích Thủy, cái cười là ID của hai người đó.

Xem video, thay được PTP, Mha, Thuyen Hoa, Hong Sport, Tuyen, và D Hạnh. Vui qua xa là vui. Tui viết email này là chờ các bạn đọc đó. Cối như sơ tạo quan

*bang van xuoí, vì không biết làm thơ. Nhưng rất sinh thơ. Và phúc thí sí làm làm.
Cò vì nào làm bài gì mới nhớ đang đàn cho to đay đoc ke với.
Hên lan tôi. Tôi luôn viết lách làm, mới lan viết thì lại ghiên, không rút ra được.
Neu cơ cho nào các bạn cho là chán qua, irrelevant, thí cu tuy tiến đuc bô, côi
như kiểm duyệt vậy. Không muốn bỏ sót ai hết, nhưng tuổi già sức yếu, lúc bắt
tong tam, thiếu sót là ngoài ý muốn. Neu quý vị thay cần bô tục gì thêm then cu
email về cho tôi. Xin rất là vui về nhận lãnh những lời chỉ trích, chúi rửa, nhiec
móc, tham chí nhưng cu đàm gió tu khắp bốn vùng chiến thuật và tu các lúc địa
tren the giới.*



Các SIS và BRO DK74 nhà Tí Diệu Hiếu (cảm ơn Tí Diệu và phu quân đã tiếp đãi rất là nồng hậu và chu đáo)



***Xin tạm biệt xứ Cờ Hoa và để lại nỗi lưu luyến: “ Cali đi dễ khó về “
“ Xin chia tay và nếu là mãi mãi,
THÊM MỘT LẦN và mãi mãi chia tay “***

*LOVE YOU ALL WITH ALL MY HEART. WITH EVERY BEAT OF MY HEART. Hú Hú. Cung là
đạo van nua đo!
THU N.*